

KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUỐC KHÁNH 2/9 VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM 19/8

Truyền thống hào hùng

Trong không khí hào hùng của những ngày thu tháng tám, chúng tôi về xã Tân Học (Thái Thụy), quê hương cách mạng Thần Đầu - Thần Hướng, một trong những địa phương đầu tiên của huyện Thái Ninh (trước đây) khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945. 78 năm đã trôi qua song cụ Đình Văn Tiếp, 93 tuổi đời, 71 năm tuổi đảng ở thôn Bắc vẫn nhớ như in những ngày cùng nhân dân tham gia cách mạng, đấu tranh giành chính quyền. Cụ kể: Dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến đầu những năm 40 của thế kỷ trước, nhân dân quê tôi bị bóc lột đến tận xương tủy, đời khổ tối cùng cực. Đỉnh điểm là nạn đói năm 1945 làm nhiều người trong xã chết đói, có gia đình chết cả nhà nên nhân dân càng nuôi chí căm thù, một lòng tin tưởng và đi theo cách mạng. Trung tuần tháng 8/1945, khí thế cách mạng của quần chúng sôi sục khắp nơi, đặc biệt sau khi cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở phủ Thái Ninh thắng lợi vào ngày 18/8/1945. Ngay tối hôm đó, hàng nghìn quần chúng nhân dân thuộc các làng khu 3 tổng (Thần Hướng, Tân Bồi, Lễ Thần) đã tập trung ở Gò Voi - Vũ Biền làm lễ tế cờ, phân công lực lượng chuẩn bị vũ khí, giáo, mác, gậy gộc, mìn cở và tổ chức lực lượng bảo vệ cuộc mít tinh vào sáng ngày hôm sau. Sáng ngày 20/8/1945, hàng nghìn người dân cùng lực lượng tự vệ kéo về Gò Voi dự mít tinh, nghe đồng chí Giang Đức Tuệ diễn thuyết kêu gọi quần chúng đứng lên đập tan chính quyền tay sai Nhật - Pháp, thành lập Ủy ban Cách mạng lâm thời khu 3 tổng do đồng chí Giang Đức Tuệ làm Chủ tịch. Ngày đó, tôi là Đội trưởng Đội thiếu niên của xã cũng tham gia vào đoàn biểu tình giành chính quyền, chưa bao giờ thấy khí thế hăng hái, sục sôi như vậy. Đoàn vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu: "Ứng hộ Việt Minh!", "Đả đảo chính phủ bù nhìn!", "Thành lập chính quyền nhân dân cách mạng!" khiến đám tay sai khiếp đảm không dám chống cự. Thái Bình là miền quê giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Tinh thần thượng võ, quyết khởi chống ngoại xâm, chống áp bức cường quyền đã thấm sâu vào máu thịt, tâm can của mỗi người dân nơi đây. Sau ngày thành lập Đảng, ở Thái Bình đã nổ ra hai cuộc biểu tình "long trời, lở đất" của nông dân

Nhân lên cội nguồn sức mạnh, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Trong cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay, nhân dân Thái Bình vẫn không quên những ngày gian khổ nhưng rất đổi hào hùng và vinh quang cách đây 78 năm - tháng 8/1945, cùng với nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vùng lên đấu tranh làm nên cuộc cách mạng "long trời, lở đất", đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.



Đình Phú Uyên (xã Tân Học, huyện Thái Thụy) - di tích lịch sử văn hóa, là nơi hoạt động cách mạng của cán bộ và du kích xã Thần Đầu trước đây.

Tiên Hưng - Duyên Hà ngày 1/5/1930 và tại Tiên Hải ngày 14/10/1930, thu hút hàng chục nghìn quần chúng tham gia. Trải qua 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân Thái Bình đã được luyện tôi trong gian khổ, hy sinh, "nếm mật nằm gai", "bền gan vững chí", một lòng sát son theo Đảng chuẩn bị mọi điều kiện để sớm giành chính quyền cách mạng. Tháng 8/1945, khi thời cơ đã chín muồi, nhân dân khắp nơi trong tỉnh muốn vùng lên đập tan xiềng xích của thực dân phong kiến, tay sai. Mặc dù chưa nhận được mệnh lệnh khởi nghĩa của Trung ương nhưng

nhận thấy thời cơ cách mạng đã đến, chiều ngày 18/8/1945, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, bàn kế hoạch và quyết định khởi nghĩa trong toàn tỉnh với mục tiêu là chiếm các phủ huyện trước rồi tập trung lực lượng các địa phương kéo lên thị xã Thái Bình giành chính quyền. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền nổ ra đầu tiên ở Thái Ninh. Chiều ngày 18/8/1945, các lực lượng cách mạng của Thái Ninh được lệnh tiến vào phủ đường Thái Ninh, tập trung viên chức lại tuyên bố xóa bỏ ngụy quyền, thành lập chính quyền cách mạng. Thừa phái, lực sự đều xin quy phục lực lượng cách mạng

và nộp con dấu, sổ sách. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên cổng phủ bảo hiệu cuộc khởi nghĩa thắng lợi, chính quyền về tay nhân dân. Sau đó, quần chúng khắp các địa phương trong tỉnh nổi dậy giành chính quyền, chỉ trong 6 ngày từ 18 - 23/8/1945, chính quyền từ tỉnh, huyện đến các làng xã ở Thái Bình đã về tay nhân dân. Sáng ngày 25/8/1945, khoảng 10.000 quần chúng ở thị xã Thái Bình và đại biểu quần chúng các phủ, huyện đã về dự mít tinh lớn tại thị xã để chào mừng Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời và Tỉnh ủy Việt Minh ra mắt nhân dân.

Mùa thu tháng 8/1945 chính là "mùa thu vàng" của cả dân tộc Việt Nam và đã in hằn trong ký ức của nhiều nhân chứng lịch sử. Là người từng tham gia đấu tranh giành chính quyền tháng 8/1945, cụ Phạm Ngọc Đáp, 95 tuổi đời, 76 năm tuổi đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh phấn khởi chia sẻ: Cứ mỗi dịp mùa thu tháng tám, tôi lại thấy mình trẻ lại như thanh niên, đang hòa mình vào dòng người tiến về phủ Thái Ninh đấu tranh giành chính quyền. Chúng tôi là những thanh niên tiên tiến được giác ngộ cách mạng từ sớm, ai cũng đều quyết tâm

đánh đuổi thực dân phong kiến nên cấp trên giao nhiệm vụ gì cũng hoàn thành, tích cực tham gia hoạt động cách mạng, vận động quần chúng đi theo cách mạng cùng đấu tranh giành lại độc lập. Với tôi mùa thu tháng tám của 78 năm về trước là mùa thu đẹp nhất, mùa thu của cách mạng, của ý chí kiên cường đứng lên đánh giặc cứu nước của toàn dân, toàn quân Việt Nam. Tôi luôn tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình, trọn đời đi theo Đảng, suốt đời học và làm theo Bác, cống hiến hết mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước.

những thời cơ và vận hội mới, bứt phá vươn lên trên hành trình thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Kinh tế liên tục đạt mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế không ngừng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn luôn nằm trong nhóm cao của khu vực: năm 2021 tăng 7,25%; năm 2022 tăng 9,52% (đứng thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước); 6 tháng đầu năm 2023 tăng 7,77% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn bình quân cả nước, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố của cả nước và đứng thứ 5/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó công nghiệp tăng 15,17% đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng và thứ ba cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Thái Bình đã khẳng định được vị thế của mình, tiếp tục cho thấy sự phát triển chung của cả nước. Hình ảnh, uy tín của tỉnh được cải thiện và nâng cao rõ rệt, được Trung ương và các tỉnh, thành phố đánh giá là một điểm sáng cho sự nỗ lực vươn lên.

Vững bước đi lên

Phát huy tinh thần quyết cường của Cách mạng Tháng Tám 1945, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, người Thái Bình vừa xả thân ở những trận chiến khốc liệt để giải phóng quê hương vừa dốc cạn sức người, sức của chi viện cho các mặt trận. Đi trọn chặng đường 20 năm đánh Mỹ, Thái Bình luôn thực hiện "thóc thừa cân, quần vượt mức". Lốp lốp con em Thái Bình ra trận với tinh thần "có lệnh là đi, tư thế sẵn sàng". Người ở lại hậu phương tay cày tay súng "tất cả vì miền Nam ruột thịt", làm nên "năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ". Thái Bình là tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt 5 tấn thóc/ha năm 1966, vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Hàng chục vạn bộ đội chủ lực, thanh niên xung phong, dân quân du kích, dân công hỏa tuyến, người phục vụ kháng chiến đã hy sinh hoặc cống hiến một phần xương máu để giành sơn thu về một mối, góp phần toả thắm truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình.

Cùng với nhân dân cả nước, người dân Thái Bình đang đón một mùa thu của đổi mới, của ấm no và hạnh phúc. Mỗi địa danh lịch sử trên "Quê hương năm tấn" vẫn còn lưu giữ những dấu tích của các cuộc cuộc đấu tranh giành chính quyền tháng 8/1945, minh chứng cho tinh thần yêu nước, những cống hiến xứng đáng của quân và dân Thái Bình cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng. Đây cũng là động lực quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, viết tiếp bản hùng ca vĩ đại 19/8 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

NGUYỄN HINH

CÔNG AN TỈNH

Nỗ lực vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình nói riêng luôn nêu cao tinh thần cách mạng, vượt mọi khó khăn, thử thách, khẳng định vai trò nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.



Các đơn vị công an triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, lớn mạnh về mọi mặt, xứng đáng với lời dạy của Bác và sự tin yêu của nhân dân. Các đơn vị, lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn với tinh thần mưu trí, dũng cảm, đổi mới toàn diện, tham mưu có hiệu quả cho

cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Cùng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, các điểm nóng phức tạp về ANTT. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ

cương, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, rèn cách của người công an cách mạng. Các mặt công tác luôn được quan tâm chỉ đạo, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới. Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa

nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt và vượt nhiều chỉ tiêu cấp trên giao. Hàng năm, tội phạm về trật tự xã hội được kiểm chế kéo giảm 5%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 90%, trọng án đạt 100%. Các lực lượng đã tập trung đánh mạnh, đánh trúng nhiều tổ chức, tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo băng, ổ nhóm; trong đó có nhiều vụ án là điển hình toàn quốc, chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, kiểm chế sự gia tăng, phát triển của các loại tội phạm. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được đẩy mạnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Bình xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó chỉ số thiết chế pháp lý và ANTT của tỉnh đạt 8,50 điểm, xếp thứ 2 toàn quốc, tăng 44 bậc so với năm 2021. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường; tham mưu chỉ đạo, đẩy mạnh toàn diện, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả Đề án 06, đạt và vượt tiến độ nhiều chỉ tiêu được giao. Thiếu tá Vũ Quang Biển, Trưởng Công

an xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) cho biết: Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Đề án 06 để ra; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức để nhân dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án. Địa bàn rộng, dân số đông, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực bám cơ sở, hỗ trợ người dân, hoàn thành các chỉ tiêu làm cần cù công dân gian chip điện tử, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính.

Cùng với đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được lực lượng công an phối hợp triển khai hiệu quả. Năm 2023, 96% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đạt chuẩn an toàn về ANTT; 3.897 mô hình tự quản về ANTT được duy trì và hoạt động hiệu quả, trong đó 3 mô hình điển hình được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, triển khai nhân rộng toàn quốc. Để

bảo đảm yêu cầu "Bộ tinh, tinh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", với quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh đã bố trí trên 1.400 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về công tác tại 241/241 xã trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần củng cố ủy, chính quyền và nhân dân làm chuyển biến tích cực tình hình ANTT tại cơ sở. Ông Nguyễn Văn Thơm, thôn Châu Tiến, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ) đánh giá: Lực lượng công an chính quy đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở cơ sở. Nhờ đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã giảm mạnh. Công an xã đóng góp tích cực vào thành tích nổi bật của địa phương trong phòng, chống dịch, thực hiện Đề án 06.

Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt. Tập trung đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác. Chú trọng giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyển môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng để luôn xứng đáng là công cụ tin cậy của Đảng, Nhà nước, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, góp phần toả thắm truyền thống quý báu, trang sử vẻ vang của lực lượng CAND, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

TRỊNH CƯỜNG



Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh về cơ sở, phối hợp kích hoạt và cài đặt tài khoản định danh điện tử cho người dân.